

ตารางสรุปรายชื่อผู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าสู่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	สังกัด	ความคืบหน้าการดำเนินการ	หมายเหตุ
32	นางสุภิสรา สุวรรณโชติ	ปฏิบัติการ	คณะศิลปกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างปรับแก้ผลงาน ชั้นที่ 1	
33	นางสาวโสภภาพรรณ ซอหะซัน	ปฏิบัติการ	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างปรับแก้ผลงาน ชั้นที่ 1 และรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา ผลงานวิจัยชั้นที่ 2 เดือนเมษายน 66	
34	นางวัลวิกาฬ ไพศาลศรี	ปฏิบัติการ	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างปรับแก้ผลงาน ชั้นที่ 1 และรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา ผลงานวิจัยชั้นที่ 2 เดือนมีนาคม 66	
35	นายพร้อมพงศ์ ทองจำเริญ	ปฏิบัติการ	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างปรับแก้ผลงาน ชั้นที่ 1 และรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา ผลงานวิจัยชั้นที่ 2 เดือนตุลาคม 66	
36	นางสาวรุ่งรวิน แก่นทอง	ปฏิบัติการ	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างทำผลงาน ชั้นที่ 2 และนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา ผลงานวิจัย ชั้นที่ 1 (รอบ 2) เดือนมิถุนายน 66	
37	นางสาวกิตติยา ทองทรัพย์ทวี	ปฏิบัติการ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	อยู่ระหว่างปรับแก้ผลงาน ชั้นที่ 2 และนำเข้าคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย ชั้นที่ 1(รอบ2) เดือนเมษายน66 คู่มือชั้นที่2 (รอบ 2) เดือนมิถุนายน 66	
38	นางสาวรุ่งอรุณ โนทั้ง	ปฏิบัติการ	กองบริหารงานบุคคล	อยู่ระหว่างทำผลงาน ชั้นที่ 2	
39	นายเจษฎา กรวยสูงเนิน	ปฏิบัติการ	คณะศิลปกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างปรับแก้ผลงาน ชั้นที่ 1	
40	นางสาวเกสร พรหมหล่อ	ปฏิบัติการ	กองกลาง	อยู่ระหว่างทำผลงาน ชั้นที่ 2	
41	นายชวลิต กนกพานิชย์สกุล	ปฏิบัติการ	กองบริหารงานบุคคล	อยู่ระหว่างทำผลงาน ชั้นที่ 2	
42	นางสาวกฤติยา เชื้ออนัน	ปฏิบัติการ	สำนักงานอธิการบดี	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา เดือนมีนาคม 66	คู่มือ 1 ชั้น
43	นางสาวกาญจนา ลอยทะเล	ปฏิบัติการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา เดือนมีนาคม 66	วิจัย และ คู่มือ
44	นางวันดี เจียมสมบุญ	ปฏิบัติการ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา เดือนเมษายน 66	คู่มือ และ งานวิเคราะห์
45	นางสาวอรอุมา นิลพันธ์	ปฏิบัติการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา เดือนเมษายน 66	วิจัย 1 ชั้น
46	นายกู้เกียรติ อัดตะวีริยะสุข	ปฏิบัติการ	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา เดือนพฤษภาคม 66	วิจัย และ คู่มือ
47	นางสาววาริน วัตคราว	ปฏิบัติการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา เดือนพฤษภาคม 66	วิจัย 2 ชั้น
48	นางสาววราภา บำรุงศิลป์	ปฏิบัติการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา เดือนมิถุนายน 66	วิจัย 2 ชั้น
49	นางพลาพร สุขเมือง	ปฏิบัติการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา เดือนกรกฎาคม 66	วิจัย 1 ชั้น

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	สังกัด	ความคืบหน้าการดำเนินการ	หมายเหตุ
50	นางสาวกษิณา จินศรี	ปฏิบัติการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา เดือนกรกฎาคม 66	วิจัย 1 ชั้น
51	นางสาววรรณิ์ อนุอัน	ปฏิบัติการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา เดือนกรกฎาคม 66	วิจัย 1 ชั้น
52	นางสาวปาริฉัตร ราชสีห์	ปฏิบัติการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา เดือนสิงหาคม 66	วิจัย 1 ชั้น
53	นางสาวธีรวดี ยิงมี	ชำนาญการ	กองบริหารงานบุคคล	อยู่ระหว่างรอนำเข้าผลงานชิ้นที่ 1 เดือนสิงหาคม 66 และรอนำเข้า คณะกรรมการพิจารณาผลงานชิ้นที่ 2 เดือนกันยายน 66	วิจัย 2 ชั้น
54	นางสาวฉันทนา เกตุเทศ	ปฏิบัติการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา เดือนสิงหาคม 66	วิจัย 1 ชั้น
55	นางสาวรพีภรณ์ เบญจพิทักษ์ดิลก	ปฏิบัติการ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา เดือนสิงหาคม 66	วิจัย 1 ชั้น
56	นางสาวน้ำทิพย์ อินโต	ปฏิบัติการ	กองคลัง	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา เดือนสิงหาคม 66	คู่มือ 2 ชั้น
57	นางสาวนงนุช วันดี	ปฏิบัติการ	กองคลัง	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา เดือนกันยายนและตุลาคม 66	คู่มือ 2 ชั้น
58	นางสาวมนต์ทิศา รัตนพันธ์	ปฏิบัติการ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	อยู่ระหว่างรอนำเข้าคณะกรรมการพิจารณา เดือนสิงหาคม 66	วิจัย 2 ชั้น

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.พ. 66